



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร (กลุ่มงานยุติและกระทู้ โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๒๓๔ หรือโทร. ๒๗๙๘)

ที่ กท ๐๑๐๐/๑๕๕๗

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ยื่นยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยนายวิพุธ ศรีวะอุไร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติด้วยวาจา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการจัดทำระบบการแจ้งเตือนภัยเหตุฉุกเฉิน (Emergency Alert System : EAS) ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสรุปความว่า ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายทั้งการกราดยิง ไฟไหม้ น้ำท่วม รวมทั้งอุบัติเหตุ ภัยพิบัติต่าง ๆ ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การสื่อสารให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ จะเป็นการลดโอกาสสูญเสีย และเพิ่มโอกาสให้ชีวิตรอด การแจ้งเตือนภัยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ ประชาชนจะทราบข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook Line TikTok Twitter การแจ้งเตือนภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลเสีย เช่น ๑) ประชาชนที่อยู่ในที่เกิดเหตุไม่รับทราบข้อมูล จึงยังใช้ชีวิตตามปกติและไม่หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เกิดเหตุ ๒) ทำให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเข้าถึงพื้นที่ล่าช้า (Response Time) ๓) อัตราความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มสูงขึ้น ๔) เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยวและนักลงทุน กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นเมืองหลวง เมืองท่องเที่ยว เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ควรมีระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการแจ้งข้อมูลไม่ควรให้ประชาชนส่งต่อกันเอง เพราะจะทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ซึ่งข้อมูลที่ภาครัฐควรแจ้งให้ประชาชน เช่น สถานการณ์ที่เกิดเหตุในขณะนั้น ตำแหน่ง เวลา สถานที่ ข้อเสนอแนะสำหรับประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม และควรเป็นข้อมูลตามเวลาจริง (Real Time) ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือเครือข่ายต่าง ๆ ที่ประชาชนใช้ โดยอาจให้มีขนาดรัศมีพื้นที่โดยรอบประมาณ ๒๕ - ๕๐ กิโลเมตรจากสถานที่เกิดเหตุ ผ่านทางระบบแจ้งเตือนข้อความอัตโนมัติ กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการได้มากกว่าการแจ้งเตือนข้อความฉุกเฉิน โดยขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ข้อมูลปรากฏตามป้ายโฆษณาต่าง ๆ เช่น บนรถโดยสารประจำทาง ห้างสรรพสินค้า จอ LED ตามสี่แยกหรือจุดชุมชนหนาแน่น ให้ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการแจ้งเตือนภัยเหตุฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครลงมติเห็นชอบในญัตติดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครดังกล่าวข้างต้น และโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป

ได้รับเรื่องแล้ว

(นางสาวณัฐรี คงคัม)

เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยเลขานุการสภา กท. ๑๑ ๓๒ ๗
 หัวหน้ากลุ่มงาน วันที่ ๒๑ / ๑๐ / ๖๖
 เจ้าหน้าที่ดำเนินการ วันที่ ๒๑ / ๑๐ / ๖๖
 เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาบ วันที่ ๒๑ / ๑๐ / ๖๖